

MiC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : ๒1 ส.ค. 2561	Page : 3	No : 61070621

กฟผ. แต่งดำเข็น 'ถ่านหิน' ร้องเลิก MOU-ทำประชาคมตี

วิภาวดี ● เมื่อวันพุธ นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) กล่าวหลังยื่นหนังสือต่อนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้ารับหนังสือแทนนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กฟผ. ที่แต่งกายด้วยชุดดำจำนวนกว่าร้อยคนว่า กฟผ. ขอความชัดเจนในนโยบายและทิศทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากการลงนามข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างรมว.พลังงาน กับเครือข่ายปกป้องฝั่งทะเลต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ส่งผลให้การสร้างโรงไฟฟ้าชะลอออกไปและนำไปสู่ความสับสนต่อ กฟผ. ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและทิศทาง

นายพนมทวนระบุว่า ทั้งนี้จึงยื่นหนังสือเพื่อต้องการสอบถาม รมว.พลังงาน ดังนี้ 1. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ รมว.พลังงานมากน้อยแค่ไหน เพราะ

แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพา ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) แล้ว มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีไอเอและอีเอชไอเอ ซึ่งการที่สั่งให้ยกเลิกโดยอ้างถึงเอ็มโอยูถือว่าล่อลวงอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักการ 2. ท่านเห็นความสำคัญของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ให้การยอมรับเสมอภาคเท่าเทียมกับกลุ่มคัดค้านหรือไม่ เพราะการดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กฟผ. ได้ดำเนินการตามที่รัฐบาลสั่งการ แล้วท่านก็ล้มแบบไม่สนใจใยดี ซึ่งท้ายที่สุดกลายเป็นความไม่น่าเชื่อถือของกระทรวงพลังงาน

เขาระบุว่า 3. การที่ให้ข่าวว่าในช่วง 5 ปีจากนี้ พื้นที่ภาคใต้ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อยากทราบว่าท่านมีข้อมูลอะไรหรือเป็นนโยบายรายวัน ในประเด็นเรื่องความมั่นคงในการผลิต หากจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เมื่อกำลังการ

ผลิตในภาคใต้ขยายตัวและวิกฤติจะต้องใช้กระบวนการก่อสร้างมากกว่า 5 ปี จะทำอย่างไร 4. กระบวนการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีสัดส่วนเกือบ 70% ซึ่งเป็นความเสี่ยง การใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าต้องมีความสมดุล ซึ่งความมั่นคงและราคาไฟฟ้าที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนส่วนใหญ่จะอย่างไร

วันเดียวกัน กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.) สาขาภาคใต้ นำโดยนายสุวรรณ เองฉ้วน ประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน กฟผ. ภาคใต้ เดินทางมายื่นหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยกับ MOU ที่ รมต.พลังงานทำกับกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลเทพา-กระบี่ โดยเรียกร้องให้รัฐมนตรียกเลิก MOU ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งให้รัฐบาลทำประชาคมตามความเห็นของประชาชนชาวกระบี่เพื่อตัดสินใจที่หน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสมควร ชันเงิน รองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ลงมารับหนังสือ.